

Số: 09/KH-UBND

Khe Tre, ngày 11 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị
và bảo vệ môi trường năm 2021

Để thực hiện tốt các Chương trình trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thị trấn Khe Tre về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Nam Đông về Chỉnh trang phát triển đô thị năm 2021.

Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Chỉnh trang phát triển đô thị và bảo vệ môi trường năm 2021" với những nội dung sau;

I. Mục tiêu, chỉ tiêu

1. Mục tiêu

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân trên địa bàn trong việc xây dựng thị trấn Khe Tre ngày càng khang trang, giàu đẹp, văn minh, hiện đại tạo điểm nhấn, bộ mặt đô thị góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

2. Chỉ tiêu

- Tỷ lệ các công trình về chỉnh trang, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị do UBND thị trấn làm chủ đầu tư hoàn thành 100% theo kế hoạch đầu tư năm 2021.

- Xây dựng 4 tuyến đường đạt chuẩn tuyến phố phố văn minh đô thị theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Công tác quản lý trật tự đô thị

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương phát triển đô thị và bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn; trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí tuyến phố văn minh theo quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; các nội dung của Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự đô thị như chiếm dụng trái phép lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, trưng bày hàng hoá để kinh doanh, buôn bán hàng rong, làm mái che...; kiểm tra, việc thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng được cấp và quy hoạch được duyệt; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng.

2. Phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Triển khai xây dựng các công trình đã phê duyệt đầu tư mới năm 2021, do UBND thị trấn làm chủ đầu tư gồm:

- Dự án Nâng cấp, sửa chữa Hội trường TDP1, TDP3, TDP4 và UBND thị trấn Khe Tre.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống mương thoát nước TDP1 và TDP4, thị trấn Khe Tre.

- Dự án Hội trường Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị TDP2, TDP3, TDP4, TDP5 thị trấn Khe Tre.

Phối hợp với các ngành chuyên môn cấp huyện để quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy định; làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quản lý chất lượng các công trình xây dựng do UBND thị trấn làm chủ đầu tư. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư khác diễn ra trên địa bàn.

Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng của huyện kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai trên địa bàn như; công trình kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến Trung tâm Y tế huyện; công trình nâng cấp vỉa hè đường Tả Trạch đoạn từ Ngã tư Chợ đến nhà máy nước; công trình đường vào khu quy hoạch Tổ dân phố 4; công trình điện chiếu sáng đường Bùi Quốc Hưng Tổ dân phố 3.... Đảm bảo hoàn thành trong năm 2021; kiểm tra hệ thống mương thoát nước để đề nghị nạo vét kịp thời đảm bảo thoát nước, không bị ngập úng khi trời mưa.

3. Vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng thị trấn Khe Tre ngày càng “Xanh - Sạch - Sáng”. Duy trì hoạt động ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần đến từng tổ dân phố theo Chỉ thị của UBND tỉnh, huyện về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh và kế hoạch phát động tổ chức Ngày Chủ nhật xanh của UBND thị trấn.

Vận động nhân dân tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự văn minh đô thị, thực hiện chương trình sáng Chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, hành lang an toàn giao thông.

Tăng cường công tác kiểm tra môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường như; hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh

hoạt không đúng nơi quy định, theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thường xuyên theo dõi lịch trình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của Công ty môi trường Nam Đông. Kiểm tra, đề nghị xử lý nếu phát hiện trường hợp không thu gom, vận chuyển rác thải theo lịch trình được UBND huyện phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhân công dọn vệ sinh tại các điểm bỏ rác và chỉ đạo tăng cường dọn vệ sinh trên các tuyến đường vào các dịp lễ.

4. Xây dựng tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị

Tổ chức triển khai xây dựng 04 tuyến đường đạt chuẩn “Tuyến phố văn minh đô thị” theo Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh. Gồm đường Khe Tre, Tả Trạch, Trương Trọng Trân, Quỳnh Meo, để tập trung chỉ đạo thực hiện và tuyên truyền vận động người dân hai bên các tuyến đường nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt các tiêu chí tuyến phố văn minh.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động và cho làm cam kết thực hiện tốt các tiêu chí quy định tại Điều 3 Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đối với các hộ dân dọc hai bên các tuyến đường đã chọn làm tuyến phố văn minh đô thị năm 2021. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Công chức Địa chính- Xây dựng phụ trách Đô thị - Môi trường

Chủ trì tham mưu ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý đô thị, hướng dẫn thực hiện các quy định về trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan đô thị.

Chủ động phối hợp với Ban Công an thị trấn tăng cường kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị trên các tuyến đường xây dựng làm tuyến phố văn minh đô thị năm 2021. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Kiểm tra, rà soát bố trí các điểm tập kết rác phù hợp; thông báo cho các cơ quan, đơn vị, các Tổ dân phố lịch trình thu gom, vận chuyển rác thải để nhân dân cùng giám sát và bỏ rác vào thùng đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng rác tràn ngoài thùng, tập kết rác thải xây dựng, rác thải nguy hại tại các điểm đặt thùng rác gây ô nhiễm, mất vệ sinh.

Phối hợp với các ngành chuyên môn kiểm tra giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.

Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn về xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường.

2. Ban Công an thị trấn

Chủ động tham mưu UBND thị trấn ban hành các kế hoạch về bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thị trấn, các tổ dân phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Xây dựng kế hoạch duy trì công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Đặc biệt là trên các tuyến đường trung tâm và các tuyến đường đã chọn xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

Phân công lực lượng, bố trí phương tiện tham gia đầy đủ theo kế hoạch, chịu trách nhiệm lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm về giao thông, trật tự đô thị, chống người thi hành công vụ, các vi phạm khác thuộc thẩm quyền xử phạt. Đồng thời phối hợp với các ban ngành liên quan kiểm tra, xử lý và giải tỏa các công trình vi phạm chiếm dụng hành lang an toàn giao thông, lòng đường, lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa gây cản trở mất mỹ quan đô thị và mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Phối hợp, hỗ trợ Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn duy trì tốt cổng trường ATGT, đảm bảo trật tự ATGT tại các cổng trường học.

3. Công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực thông tin, tuyên truyền

Tổ chức trang trí, cổ động trực quan, vận động nhân dân treo cờ trên các tuyến đường chính của thị trấn trong các dịp lễ, tết đảm bảo mỹ quan đô thị.

Xây dựng các chuyên mục người tốt, việc tốt về thực hiện nếp sống văn minh đô thị đồng thời phản ánh những tổ chức cá nhân không chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Phối hợp với Ban Công an kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, rao vặt... theo quy định tại Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Tham mưu các nội dung và xây dựng lịch phát thanh tuyên truyền về chủ trương phát triển đô thị thị trấn, tuyên truyền việc thực hiện các tiêu chí của tuyến phố văn minh đô thị theo quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh. Trọng tâm là các tuyến đường đã làm tuyến phố văn minh đô thị năm 2021.

4. Công chức Tài chính – Kế toán: Tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

5. Đề nghị Đoàn Thanh niên thị trấn

Tham mưu kiện toàn lại Ban điều hành Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật xanh năm 2021, tuyên truyền, vận

động nhân dân và đoàn viên tham gia tích cực ngày Chủ nhật xanh. Chú trọng thực hiện trên các tuyến đường chọn xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị.

Định kỳ huy động lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân, tuyên truyền, vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh chỉnh trang các tuyến đường xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

6. Đề nghị UBMTTQVN, Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh thị trấn

Xây dựng kế hoạch thường xuyên phối hợp với các ban ngành, các tổ dân phố, tuyên truyền, vận động nhân dân, và hội viên thực hiện tốt các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị. Làm Cam kết không vi phạm các quy định về trật tự đô thị và bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện tốt Ngày Chủ nhật xanh, đảm bảo môi trường đối với các hội viên dọc hai bên các tuyến đường chọn xây dựng làm tuyến phố văn minh đô thị năm 2021.

7. Các Tổ trưởng Tổ dân phố

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động và cho làm cam kết thực hiện tốt các tiêu chí quy định tại Điều 3 Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đối với các hộ dân dọc hai bên các tuyến đường đã chọn xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2021. Cam kết không vi phạm các quy định về trật tự đô thị và bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện tốt Ngày Chủ nhật xanh, đảm bảo môi trường, xanh sạch trên các tuyến đường.

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các cán bộ, công chức được phân công; các ban, ngành đoàn thể, các Tổ dân phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện. Trong quá trình các đơn vị triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh thì báo cáo kịp thời cho UBND thị trấn để chỉ đạo và điều chỉnh, bổ sung./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- TT Đảng ủy; HĐND; UBMTTQVN thị trấn;
- Chủ tịch, P. Chủ tịch, Ủy viên UBND thị trấn;
- Các ban ngành, đoàn thể thị trấn;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Vĩnh Lộc